



ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางาน
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

ตามที่ได้มีการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณเงินกองทุน
เพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยดำเนินการคัดเลือกจากผู้ขึ้นทะเบียนคนหางาน
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่งนิติกร นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางาน โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนิติกร

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๐๑	นางสาวรุจิรา อนุจร
๐๐๒	นายธนกร เสียงเอก
๐๐๓	นางสาวบุญชิติกา ใบพิมูล
๐๐๔	นายบรรณวิษณุ อนันตศักดิ์
๐๐๕	นายธนายศ เกตุเลขา
๐๐๖	นางสาวชรินทร์ทิพย์ บุญเจือ
๐๐๗	นายวรวุฒิ นิตพิณิจสกุล
๐๐๘	นางสาวนิชาภา ใจดี

ก) กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน ชั้น ๑๔ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร

ข) ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สุภาพสตรี สวมเสื้อมีแขน กระโปรงหรือ
กางเกงขายาวทรงสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก กางเกงขายาวทรง
สุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตัวตนในวันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มีดังนี้

๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายติดไว้และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักปรากฏชัดเจน

๒.๒ ใบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก (ฉบับจริง)

ทั้งนี้ หากไม่มีเอกสารดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้สอบ

ค) กรรมการจัดหางาน จะประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในวันจันทร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กองส่งเสริมการมีงานทำ ชั้น ๑๔ อาคารกระทรวงแรงงาน และทางเว็บไซต์กองส่งเสริมการมีงานทำ www.doe.go.th/vgnew (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป) หรือเว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th (หัวข้อข่าวประกาศรับสมัคร)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางเจียรรัตน์ นระมะวัฒน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการจัดหางาน